



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”</p> <p>ประวัติความเป็นมาของ “งานฤดูหนาว” และงาน “อุ่นไอรัก” โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด “งานฤดูหนาว” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร ซึ่งมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งข้าราชการ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดการแสดงมหรสพแบบราชสำนัก อาทิ โขน ละครใน เป็นต้น ต่อมาได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวง และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติ ที่ถือเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพลสกนิกรและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาว เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการกุศลต่าง ๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต จวบจนถึงปัจจุบัน</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชนุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปแบบของงานฤดูหนาว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะแบบไทย สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชนุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งจะเป็น</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่สำคัญและทรงคุณค่าของสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ การจัดแสดงความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับ และแบบจำลองต่าง ๆ อาทิ พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือนในสมัยรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานยังสามารถร่วมทำบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งมีของที่ระลึก ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์พร้อมพระปรมาภิไธย ที่สะท้อนว่าพระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย</p> <p>นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายสายรัดข้อมือ เสื้อ กระบอกน้ำจักรยาน “อุ่นไอรักฯ” การเปิดตลาดบก/ตลาดน้ำ การแสดงมหรสพ และกิจกรรมร่วมทำบุญ อาทิ สลากชิงโชค มัจฉาพาโชค สลากการกุศล เป็นต้น</p> <p>ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ และทรงจักรยานในพิธีเปิดฯ ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และร่วมชวอนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือ ชุดไทยแบบต่าง ๆ เพื่อสะท้อนวิถีไทย ผ่านเครื่องแต่งกาย</p>	
๒	<p><b>วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล</b></p> <p>วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และถือเป็นการสะท้อนว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสำคัญ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) พบว่า ๑๒๐ ประเทศ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือและให้ความสำคัญในการดำเนินการตามอนุสัญญา สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินการรณรงค์ และดำเนินการผ่านมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงผลเสียของการทุจริตและการไม่ยอมรับการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตและต่อต้านการทุจริต</p> <p>สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ - รัฐร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ ๑</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN ๒๐๑๘” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒,๓๐๐ คน และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงถึงแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จากกิจกรรมข้างต้น ถือเป็นการสร้างเจตจำนงเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งภาครัฐได้ยกประเด็นการปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมดำเนินการผ่านการกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการป้องกัน การปลูกฝังแนวคิด การแก้ไขปัญหา และการลงโทษผู้กระทำความผิด ผ่านกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินการตามกฎหมายพบว่า ได้ดำเนินการออกกฎหมายฉบับรองทั้งในประเด็นเงื่อนไขการซื้อพัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง การกำหนดราคากลาง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) นอกจากนี้ ยังพบว่า มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบ e-GP เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒๕ และภาคเอกชนเข้าร่วมใช้ระบบ e-GP เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ คือ ประชาชนทุกคนต้องตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ คิดดี ทำดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำตามกฎระเบียบของสังคม รวมถึงประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล ตักเตือน และแจ้งข้อมูลให้กับภาครัฐ หากพบเห็นพฤติกรรมทุจริต</p>	
๓	<p><b>การพัฒนาฐานรากของประเทศ</b></p> <p>รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาฐานรากของประเทศ คือ ชุมชน โดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ๑๐ กรอบหลัก ได้แก่ การสร้างความปรองดองด้วยสัญญาประชาคม คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รัฐสิทธิ รัฐหน้าที่ รัฐกฎหมาย รัฐกลไกการบริหารราชการ รัฐรักประชาธิปไตยไทยนิยม รัฐเท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหาหายาเสพติด ผ่านกลไกการประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ ทีมปฏิบัติการกระทรวงเกษตรฯ ทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ</p>	<p>สน.ปท. สน.สก. วช.</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีประชาชนเข้าร่วมกว่า ๘.๗ ล้านคน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงแผนงาน โครงการตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ</p> <p>การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีความพยายามอย่างยิ่งในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนมากกว่า ๗ แสนรายการ สามารถแบ่งเป็น ๖ ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการสาธารณสุข รัฐบาลจึงได้ร่วมกับทุกกระทรวงกำหนดแผนงานสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่</p> <p>๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ผ่านการดำเนินการ ๔ เรื่อง ได้แก่ การประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ เสริมความรู้ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ และค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐาน “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ บนพื้นฐานความเป็นธรรมและความโปร่งใส ด้วยการนำธุรกรรมนอกระบบเข้ามาสู่ระบบ เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือที่เรียกว่า สินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์ โดยผู้ให้สินเชื่อหรือเจ้าหนี้ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมได้ ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับลูกหนี้ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมถึงลูกหนี้มีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ในการกู้เงิน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง หรือ โทรสายด่วน ๑๓๕๙</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้นำปัญหาและความต้องการจากเวทีประชาคมมาดำเนินการพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า ๘๒,๐๐๐ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในรูปแบบสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ลำดับรองเป็นการดำเนินการในรูปแบบการสร้างอาชีพสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖</p> <p>สุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งหวังให้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก สามารถสร้างงานสร้างรายได้ และส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกัน</p>	
๔	<p><b>การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</b></p> <p>การเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง ทั้งด้านสภาพร่างกาย ยานพาหนะ และการศึกษาเส้นทาง ด้วยการขับขี่มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พลเรือน ทหาร และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณที่เสียสละทั้งร่างกาย แรงใจ และเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	สน.อส.

งานการประชุม  
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรม